

## ศึกษาเกษตร

เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นางสาวชยุต เพ็ชรสุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

## พิกุลทองฯ สานฝันเยาวชนภาคใต้ รู่งานสืบสานพระราชดำริ

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ ได้ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการ เยาวชน รู่งาน...สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ที่สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ร่วมกันจัดขึ้น

โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ได้บรรยายพิเศษถึงพระราชดำริ พระราชดำริส และการทำงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพัฒนาสังคมไทย เพื่อความกินดีอยู่ดีของราษฎรทั่วประเทศ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ ยังมาซึ่งการเข้าถึงโอกาสในการดำรงชีพการประกอบอาชีพอย่างก้าวตามทันกับวิทยาการและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นอย่างเห็นแก่เห็น



นางสาวชยุต เพ็ชรสุข

ที่ในขณะนั้น และข้าราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษา และพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในโอกาสต่อไป



เรียนรู้การถนอมอาหาร



ปลูกพืชสมุนไพร

สนองพระราชดำรินี้ในเรื่องต่าง ๆ โดยเน้นการศึกษา ทดลอง และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุ เพื่อนำผลการศึกษา ทดลองที่ประสบผลสำเร็จไปขยายผล โดยมีเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา คือ การพัฒนาคนให้สามารถดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกิน และพึ่งตนเองได้

เป็นหลัก สำหรับเยาวชนที่ร่วมเข้าค่าย เยาวชน รู่งานสืบสานพระราชดำริ ในครั้งนั้นนอกจากจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้รู้แล้วก็ยังมีโอกาสได้เดินทางไปทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปลูกต้นไม้ พืชผักสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยง และได้เรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติในอีกหลายกิจกรรม เช่น การเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซลอย่างง่าย การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม่ยั้งพารา การแปรรูปหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง การรีดนมแพะและการผลิตอาหารขึ้น และการเพาะขยายพันธุ์ปลา

นอกจากนี้ ดร.พิสุทธิ วิจารธรรม ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้านดิน ประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับคณะเยาวชน ได้เรียนรู้ด้วย ควบคู่กับการเรียนรู้ในแปลงศึกษาทดลองจริงของโครงการแก่งดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปลูกข้าวพร้อมฝึกดำนาในแปลงนาสาธิตของโครงการแก่งดินด้วยตนเองอีกด้วย

ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้